

Pagtitiyak na ang mga bagong dating ay magtagumpay sa Alberta

Oktubre 16, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang pangatlong taunang Summit ng Premier tungkol sa Katarungan para sa mga Bagong Dumating (Summit) ay nagtatayo sa naunang momentum at gawain upang itayo ang lalawigan sa tulong ng bawat Albertan.

Ang gobyerno ng Alberta ay nakatuon sa pagtiyak na ang bawat bagong dating ay maaaring umunlad at maabot ang kanilang pinakamataas na potensyal sa lalawigan. Ang mga bagong dating ay gumaganap ng mahalagang papel sa ekonomiya ng Alberta, na tumutulong upang matugunan ang mga kakulangan sa kasanayan sa mga pangunahing sektor tulad ng pangangalaga sa kalusugan at konstruksiyon. Ang Summit ay susuriin ang mga landas sa bagong dating na tagumpay na sumusuporta sa paglago ng ekonomiya ng Alberta.

Ang tema ng summit sa taong ito ay "Celebrating Trades and Professions in Alberta", at ipapahayag ang mga tunay na kuwento ng tagumpay. Ang Summit ay nagsasama ng mga pangunahing kasosyo mula sa buong Alberta upang talakayin ang mga pagkilos na makikinabang sa mga bagong dating at sa lahat ng mga Albertan, at ipakita kung paano ang mga dalubhasang kalakalan at kinokontrol na mga propesyon ay maaaring mag-alok ng malinaw na mga landas sa pinansiyal na katatagan at tagumpay para sa mga bagong dating. Kabilang sa mga dadalo ang mga kinatawan mula sa mga organisasyon na nagsisilbi sa mga bagong dumating, mga institusyong post-secondary, pipiliin ang mga regulatory na katawan ng Alberta, mga unyon ng mga manggagawa at industriya.

“Ang isang malaking bahagi ng Alberta Advantage ay ang mga taong nag-aambag sa ating mga komunidad, sa ating ekonomiya at sa ating kaunlaran. Habang patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng Alberta, nakikita namin ang lumalaking pangangailangan para sa skilled labor sa maraming lugar. Alam namin na maraming mga bagong dating ang may mga kasanayan at karanasan upang punan ang mga trabahong iyon, kaya kritikal na lumikha kami ng isang

kapaligiran kung saan ang mga kredensyal sa dayuhang kalakalan ay kinikilala nang mas mabilis at may mas kaunting red tape.”

Danielle Smith, Premier ng Alberta

Kabilang sa mga pangunahing paksa sa summit ngayong taon ang:

- Pag-akit ng talento: mga diskarte upang maakit ang pagsusumikap, kasanayan at entrepreneurial drive ng mga bagong dating upang palakasin ang workforce ng Alberta.
- Mga landas tungo sa tagumpay: malinaw na mga landas tungo sa mga bihasang pangangalakal at kinokontrol na mga propesyon para sa mga bagong dating sa Alberta.
- Pagkilala sa mga kredensiyal: pagsisikap na gawing mas simple ang pagkilala sa mga kredensiyal ng mga dayuhan, na tumutulong sa mga bagong dating na mabilis na makapasok sa merkado ng trabaho.
- Pagkilala sa mga tagumpay: mga paraan na pinapadali ng pamahalaan ng Alberta ang paglahok ng mga bagong dating sa merkado ng trabaho.

Si Monte McNaughton, ang dating ministro ng paggawa ng Ontario, ay maghahatid ng isang pangunahing talumpati upang ibahagi ang kanyang mga pananaw sa paggawa, pagsasanay at pagpapaunlad ng mga kasanayan, kabilang ang mga makabagong pagsisikap na suportahan ang mga bagong dating sa workforce.

“Ang mga bagong dating ay nagdadala ng napakahalagang mga kasanayan, ideya at pananaw na nagpapayaman sa ating mga manggagawa at komunidad. Sa tamang suporta at pagkilala sa kanilang mga kasanayang pang-internasyonal, ang mga bagong dating ay maaaring umunlad sa mga skilled trade at regulated na propesyon. Ang mga propesyon na ito ay higit pa sa mga trabaho; ito ay mga daan patungo sa kasaganaan.”

Rajan Sawhney, Ministro ng Advanced Education

“Ang bawat kuwentong ibinahagi sa summit na ito ay nagsisilbing paalala ng katatagan at determinasyon ng mga bagong dating. Ang mga kwentong ito ng tagumpay ay nagpapakita na sa tamang suporta at pagkilala, ang mga bagong dating ay maaaring umunlad at magmaneho ng pagbabago sa ating ekonomiya.”

Muhammad Yaseen, Ministro ng Imigrasyon at Multikulturalismo

Ang Advanced Education ay patuloy na nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa iba pang mga hurisdiksyon upang i-streamline ang pagkilala sa mga kredensiyal sa internasyonal na kalakalan, na nagpapahintulot sa mas maraming mga bagong dating na magtrabaho sa kanilang kalakalan sa Alberta nang hindi paulit-ulit na pagsasanay o pagsusulit.

Mga kaugnay na impormasyon

- [Premier's Summit on Fairness for Newcomers](#)

Mga kaugnay na balita

- [Immigration pathway assists Alberta health care](#) (Agosto 8, 2024)
- [Partnering to streamline trade credentials](#) (Hulyo 5, 2024)

Mga katanungan sa media

Savannah Johannsen

780-427-2251
Kaliham ng Press, Tanggapan ng Premier

Varun Chandrasekar

780-293-1745
Kaliham ng Press, Advanced Education